

ปรับปรุงแผน ครั้งที่ 3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2564)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ลำดับที่	แผน	กิจกรรม	มาตรการ	ประเด็นความรู้	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	แผนการปฏิบัติการดำเนินงานสถานที่ทำงาน นำอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของพนักงาน (Healthy Workplace Happy for Life)	1.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จปี 2564	- สร้างเสริมการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อสร้างบรรยากาศเอื้อเพื่อความ เป็นที่ - เป็นน้อง ให้เกิดความใส่ใจ ซึ่งกันและกัน - สร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อสร้างงาน ที่สร้างสรรค์ มีคุณค่า และนำ นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการทำงาน	- การสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social media LINE กองฯ	- บุคลากรให้ความร่วมมือในเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สื่อสาร และเกิดการการสร้างบรรยากาศ ที่ดีร่วมกัน (หน่วยนับ 1 ครั้ง)	เดือนมิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564	กลุ่มอำนวยการ
		***ปรับปรุงแผน 1.3 กิจกรรมการสนับสนุนครูภัณฑ์เพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนขาดแคลน 5 โรงเรียน จำนวน 25 เครื่อง	- สร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อสร้างงาน ที่สร้างสรรค์ มีคุณค่า และนำ นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการทำงาน	- ช่องทางในการค้นคว้าด้านข้อมูล การศึกษา ด้านข้อมูล ข่าวสาร แก่ครูและนักเรียน	บุคลากรครูและนักเรียนได้มีการพัฒนา ด้านทักษะ ความรู้ใหม่	เดือน กรกฎาคม 2564	กลุ่มอำนวยการ
	<p>หมายเหตุ - สรุปตามมติที่ประชุมฯ คณะกรรมการตัวชี้วัด 2.2 เห็นชอบปรับปรุงแผนเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอปรับปรุงเป็นกิจกรรมการสนับสนุนครูภัณฑ์เพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน ให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 1.2 โรงเรียนวังแคน ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 1.3 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 1.4 โรงเรียนบ้านเหล่ากุ่มสว่าง ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 1.5 โรงเรียนวัดบางรักน้อย ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนันทบุรี 11000 						